



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักอนามัย (กองสุขภาพิบาลอาหาร โทร. ๐ ๒๐๓๕ ๑๘๖๒ ต่อ ๒ โทรสาร ต่อ ๕).....

ที่ กท ๐๗๑๔/ ๑๒๑๐๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง... การดำเนินการควบคุมการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร.....

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ตามที่ สำนักอนามัย ได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๗๑๔/๘๕๕๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ขอหารือกรมอนามัย เรื่อง การดำเนินการควบคุมการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เพื่อให้การดำเนินการควบคุมกำกับ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และการจำหน่ายอาหาร ในลักษณะตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความชัดเจน และเป็นแนวทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนให้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ในประเด็นดังนี้

๑. การประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในลักษณะการตั้งตู้ที่มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารพร้อมบริโภคอย่างเดียว หรือตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารพร้อมบริโภค และอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทในตู้เดียวกัน เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่ต้องขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประเภทใด (สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร หรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) มีหลักเกณฑ์ที่ต้องดำเนินการควบคุม กำกับ อย่างไร มีวิธีการคิดขนาดพื้นที่ประกอบกิจการ และการพิจารณาออกใบอนุญาตอย่างไร

๒. การประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหารที่มีการจำหน่ายขนมขบเคี้ยว ลูกอม บะหมี่ กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่มบรรจุขวด/กระป๋องร่วมกับกิจการประเภทอื่นเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่ต้องขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประเภทใด (สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร หรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

๓. สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารอยู่ในบริเวณเดียวกันกับการจำหน่าย วัตถุติด ขอส เครื่องปรุงรส โดยมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น

๑) มีการปรุงประกอบอาหาร จำหน่ายกาแฟสด และอาหารพร้อมบริโภค

๒) มีการปรุงประกอบอาหาร และหรือจำหน่ายกาแฟสด

๓) จำหน่ายกาแฟสด

โดย ๑) - ๓) อาจมีการอุ่นอาหารด้วย เป็นต้น จะมีวิธีการคิดขนาดพื้นที่ประกอบกิจการ การควบคุม กำกับ และการพิจารณาออกใบอนุญาตอย่างไร นั้น

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือที่ สธ ๐๔๐๘.๐๓/๘๕๗๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตอบข้อหารือเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรมอนามัย โดยสำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ และกองกฎหมาย กรมอนามัย ได้ร่วมกันประชุมหารือการดำเนินการควบคุมการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และการจำหน่ายอาหารในลักษณะตู้จำหน่ายอัตโนมัติ ให้มีความชัดเจน และเป็นแนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการด้านอาหาร ได้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการอาหาร ตามข้อ ๑) - ๓) กองกฎหมายแนะนำให้ อปท. พิจารณาข้อเท็จจริงของรูปแบบการประกอบกิจการว่าเข้าข่าย ตามคำนิยามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

โดยกองกฎหมาย...

โดยกองกฎหมายได้จัดทำข้อหารือเกี่ยวกับการประกอบกิจการดังกล่าว เพื่อเป็นหลักการให้ อปท. ได้นำไปใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ซึ่งสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่คู่มือแนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) และเทียบเคียงแนวทางปฏิบัติได้จากบันทึกตอบข้อหารือกรมอนามัย เรื่องเสร็จที่ ๘/๒๕๖๒ และบันทึกตอบข้อหารือ กรมอนามัย เรื่องเสร็จที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑ - ๓

๒. หลักการพิจารณาการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการวัดพื้นที่ของการประกอบกิจการอาหารแต่ละประเภทที่มีความหลากหลายประเภทภายในสถานที่/บริเวณ/พื้นที่เดียวกัน เนื่องจากบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการวัดขนาดพื้นที่สถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้อย่างชัดเจน แต่ให้อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการชำระค่าธรรมเนียมได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย จะได้ดำเนินการดังนี้

๑) จัดเตรียมข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอาหารที่มีความหลากหลายภายในสถานที่เดียวกัน/บริเวณ/พื้นที่เดียวกัน เช่น ตู้จำหน่ายอาหารอัตโนมัติ การประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายร่วมกับกิจการสะสมอาหารเพื่อการจำหน่าย เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อรับหลักการ และมีมติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒) จัดทำ (ร่าง) คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับการการวัดพื้นที่ของการประกอบกิจการอาหารแต่ละประเภทที่มีความหลากหลาย และนำเข้าพิจารณาในชั้นคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และสุขลักษณะอาคาร เพื่อเป็นแนวทางให้ อปท. นำไปบังคับใช้ ทั้งนี้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จะมีการประชุมหรือจัดทำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา มาตรฐานและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการควบคุมการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และการจำหน่ายอาหารในลักษณะตู้จำหน่ายอัตโนมัติในกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักอนามัยจึงขอเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าวให้สำนักงานเขตทราบ เพื่อใช้ในการควบคุมการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และการจำหน่ายอาหารในลักษณะตู้จำหน่ายอัตโนมัติต่อไป รายละเอียดปรากฏใน QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



<https://bit.ly/๓REZZ๕u>

การดำเนินการควบคุม
การประกอบกิจการฯ

(นางทวิพร โชตินุชิต)

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย